

Hai đội công ty Trung Quốc này đã hoạt động tại Hoa Kỳ từ năm 2008 trong lĩnh vực điện thoại



*Bà June Wang, Phó chủ tịch ZTE giới thiệu máy tính bảng với bộ vi xử lý Intel mới nhất và phiên bản Windows 8, tại San Francisco, California ngày 27/09/2012.
REUTERS/Robert Galbraith*

Hoa Kỳ và Trung Quốc thông tin ZTE bị Quốc hội Mỹ điều tra nghi ngờ mua. Dù theo báo cáo của Ủy ban tình báo Hoa Kỳ nhưng AFP có đề cập vào chi tiết 07/10/2012 nhận được hai tập đoàn viếng thông Trung Quốc này không được lập với chính phủ Bắc Kinh và do vậy có khả năng được sử dụng để đánh cắp công nghệ quân sự và đe dọa an ninh Hoa Kỳ.

Theo AFP, sau hơn một năm đi u tra hai tiếp đoàn viễn thông Trung Quốc, Hoa Vi và Trung Häng Thông Tän ZTE bị nghi ngờ núp däi vä bị c doanh nghiệp đä làm gián đäp kinh tế, quân sự và tin tức theo länh cäa đäng Cäng sự n Trung Quốc.

Hai đäi công ty Trung Quốc này đã hoạt đäng tại Hoa Kỳ từ năm 2008 trong lãnh vực đän thoäi nhäng bị cấm bán trang thiät bị viễn thông.

Trong các cuộc đäu tra tại Hä viän, phát ngôn viên cäa tiếp đoàn viễn thông sự hai thä giäi Hoa Vi và đäi thä Trung Häng ZTE đäu khäng đänh hä « làm thäng mäi chä không làm chính trä ». Tuy nhiên cä hai đäu không trả läi đäng câu hỏi cäa ủy ban đäu tra : Näu đäng läp väi chính phủ tại sao trong ban lãnh đäo công ty läi có chi bị đäng Cäng sự n ?

Tä Washington, thông tin viên Raphael Reynes tiếp đäng thuät:

" Hoa Vi và Trung Häng ZTE không bị o đäm đäng tính đäng läp đäi väi nhäng cäa mät nhà näng ngoäi quốc. Trên đây là nhän đäng cäa ủy ban tình báo Hä viän Mỹ mà bị n đäng thäo báo cáo đã đäng báo chí đäng täi vào chiäu Chä nhät 07/10/2012.

Các tác giä bị n báo cáo khäng đäng không có gì bị o đäm là chính quyän Trung Quốc sự không sự đäng hai đäi công ty này đä làm gián đäp käng nghệ, kinh tế và quân sự. Do vậy Hoa Vi và Trung Häng là mäi đe dọa cho nhän an ninh cäa Hoa Kỳ.

Các tác giä bị n báo cáo cho biết thêm là hä dọa trên nhiäu thông tin đã giäi mät cũng nhä còn bị o mät, đä đäu tra hơn một năm dài đäng khó khăn, vì hai tiếp đoàn viễn thông Trung Quốc tiếp chiä häp tác. Phän kät luän đäng hành pháp Mỹ cấm cäa Hoa Vi và Trung Häng, không mua linh kiện đäng tä cäa hai tiếp đoàn này đä sự đäng vào väng chäng täo trang thiät bị thuäc loäi “nhäy cäm” cäa Mỹ.

Đäng thäo phúc trình cäa ủy ban tình báo Hä viän dày khoäng 60 trang cũng tiếp cáo hai công ty Trung Quốc này nhiäu län tìm cách häi lä các viên chức Mỹ trong các väng giäi thäu, cũng nhä đã

Quốc hội Mặt trận 2 tập đoàn viễn thông Trung Quốc đề dọa an ninh quốc gia

Tác Giả: Tú Anh

Thứ Hai, 08 Tháng 10 Năm 2012 12:36

vi phạm luật bảo vệ bí mật quy định số hiệu trí tuệ và luật di trú Hoa Kỳ."